



# สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธานฯ	<p>ข้อเสนอแนะจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับระบบการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยเรียบร้อยและชัดเจน นายกสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารการศึกษา” ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"><li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อกุลวิทย์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต่อนันต์ และศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช</li><li>ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีเห็นสมควร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</li></ol> <p>ทั้งนี้ ขอเสนอให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อกุลวิทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกรรมการ โดยให้กรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารการศึกษาให้ชัดเจน แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป</p>	รับทราบและเห็นชอบ
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>สรุปผลการพิจารณาของคณะทำงาน เพื่อหาข้อสรุปความเป็นไปได้ ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554</p> <p>โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่</p>	<p>เห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งดำเนินโครงการจัดตั้งฯ ได้ทราบการปรับเปลี่ยนการดำเนินการของแต่ละโครงการจัดตั้งฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง</li><li>การจัดการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะหลักสูตรต่อยอดเพื่อผลิต นิสิตระดับปริญญาตรีตามความต้องการของท้องถิ่นนั้น การรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาศึกษาต่อด้านการเกษตร จะต้องเป็นหลักสูตรใหม่เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้เรียนสาขาเกษตร มีจำนวนน้อย ดังนั้น การจัดหลักสูตรภาคพิเศษแบบต่อยอดจึงควรพิจารณาให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนและผู้เรียน ต้องอยู่ในฐานะพร้อมที่จะศึกษาต่อไป</li></ol>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)			3. การจัดการเรียนการสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งยังคงดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ อยู่ นั้น ควรชะลอการเปิดสาขาเพิ่มในระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ แต่หากจะให้มีการจัดการเรียนการสอน ควรเป็นการศึกษาภาคพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา
		การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาทกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	ที่ประชุมทราบ
		การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของรองศาสตราจารย์รวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
		ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....	
	รองอธิการบดีขอลาออกจากตำแหน่ง	มีมติอนุญาตให้ นายนคร เหลืองประเสริฐ พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนาวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป	
3	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551	อนุมัติ
4	คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากร มก.	แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2551 – 2554	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. การส่งเสริมการจัดการทุนการศึกษาควบคู่การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นนโยบายที่ดีและสำคัญมาก ซึ่งในแต่ละวิทยาเขตนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมียกยู่และวิธีการที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาเขต 2. ควรนำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาอื่นมาเป็นข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ในการกำหนดร้อยละของตัวชี้วัดต่าง ๆ 3. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงนั้น ควรเพิ่มเนื้อหาการจัดฝึกอบรมหรือดูงาน ในต่างประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมหรือดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำพัฒนาการที่ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศมาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4. การกำหนดตัวชี้วัดร้อยละ 1 ของผู้ดำรงตำแหน่งนักวิจัย และมีคุณสมบัติครบเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการนั้น ค่อนข้างต่ำ
5	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม”	ขออนุมัติปรับสถานภาพศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” ที่มีสถานภาพเทียบเท่ากอง ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ที่ไม่แบ่งส่วนราชการ	อนุมัติ
6	สำนักหอสมุด	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักหอสมุด จากเดิม 8 ฝ่าย เหลือ 6 ฝ่าย	
7	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณบดี คณะศึกษาศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ไชยโส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์พนิต เข้มทอง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			<p>1. ควรรวบรวมและนำวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคณะในระยะยาว เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าจะทำให้งานดีขึ้น และอาจรวบรวมเป็นแผนพัฒนาคณะในระยะยาว โดยอาจจัดทำเป็นแผน 5 ปี หรือ 10 ปี เพื่อให้มีความต่อเนื่องของแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่าเมื่อเปลี่ยนผู้บริหารแล้วแผนก็เปลี่ยนไปและแผนต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนหลักของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแผนของมหาวิทยาลัยฯ เองที่ต้องรวบรวมจากแผนของคณะ สำนัก สถาบัน ที่ทำขึ้น 5 ปี หรือ 10 ปี มาเป็นแผนของมหาวิทยาลัยฯ 10 ปี หรือ 20 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นคงและทิศทางที่แน่นอนของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อย่างไรก็ตามในการสรรหาคณบดีเมื่อแต่งตั้งผู้บริหารและผู้บริหารดังกล่าวได้เข้ารับบริหารงานไประยะหนึ่งแล้ว ควรมีการนำหัวข้อการประเมินในขณะเข้ารับการสรรหามาประเมินซ้ำ โดยบุคลากรในคณะและอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินในช่วงเข้ารับการสรรหาเป็นการส่งเสริมให้มีการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้</p> <p>2. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงวิธีการสรรหาและได้มาของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งผู้บริหารที่เหมาะสม</p> <p>ประธานฯ ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
		แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	<p>มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กัญญา ธีระกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์วินัย อาจคงหาญ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p>
8	คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มหน่วยงานที่บริการวิชาการ/วิจัยประจำปี 2550 ประกอบด้วย	เห็นชอบ
		1. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 2. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 4. ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน 5. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
		รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มหน่วยงานทำวิจัย ประจำปี 2550 ประกอบด้วย	
		1. สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2. สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการคั้นคว่ำและพัฒนาพืชศาสตร์ 3. สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 5. สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาาระบบนิเวศเกษตร	
		รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2550 ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะเศรษฐศาสตร์ 3. คณะวิทยาการจัดการ 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 ประกอบด้วย 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 4. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประจำปี 2550 ประกอบด้วย			
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์			

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
9	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ)	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย โครงการฯ ควรแบ่งการรับนิสิตเป็นแผน ข จำนวน 20 คน และแผน ก จำนวน 5 คน 2. การดำเนินการเปิดสอนและเปิดรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก สภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน	
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ	
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ ทั้งนี้ จำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะต้องไม่เกินจำนวนนิสิตที่เสนอไว้กับคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสามารถรับนักเรียนที่มีคุณภาพ ควรลดจำนวนการรับเข้าศึกษาในปีแรก จาก 80 คน เป็น 60 - 70 คน เนื่องจากจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 50 คน 2. ควรมีการทำวิจัยสถาบันสำรวจกลุ่มเป้าหมาย	
		การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
12	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ควรลดจำนวนการรับนิสิตในปีแรก จาก 20 คน เป็น 15 คน เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนค่อนข้างมาก อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 2. อัตราค่าสอนเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง หากลดอัตราค่าสอนลงพร้อมลดจำนวนการรับนิสิตให้น้อยลง จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นผลดีกับการบริหารจัดการ โครงการฯ	
13	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ ทั้งนี้ จำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะต้องไม่เกินจำนวนนิสิตที่เสนอไว้กับคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต	
14	คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ โดยจำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะต้องไม่เกินจำนวนนิสิตที่เสนอไว้กับคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตและให้คำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ประจำโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ภาระงานสอนของอาจารย์ในปัจจุบันสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษโดยรับนิสิต 60 คนต่อปี ต่อเนื่องกันไป ทำให้อาจารย์มีภาระงานสอนมากขึ้น ไม่มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 (ต่อ)		ขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ-บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ โดยจำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะต้องไม่เกินจำนวนนิสิตที่เสนอไว้กับคณะกรรมการกั่นกรอง การรับนิสิตและให้คำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ประจำโครงการฯ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ภาระงานสอนของอาจารย์ในปัจจุบัน สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษโดยรับนิสิต 60 คนต่อปี ต่อเนื่องกันไป ทำให้อาจารย์มีภาระงานสอนมากขึ้น ไม่มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
15	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะให้มีการเตรียมการในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ไว้ให้ชัดเจน โดยคุณลักษณะของงานวิจัยด้วย และเสนอให้จัดวิชา microeconomic , macroeconomic , econometrics analysis เป็นวิชาบังคับและควรถูกจัดทำ วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
	โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์	การอนุมัติแก้ไขรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
16	โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การใช้ที่ดินและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2	
17	คณะวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม	
18	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ	
19	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การบรรจุรายวิชาการ 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 สาขา รวมจำนวน 17 รายวิชา	
20	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ	รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 5 หน่วยงานดังนี้ 1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4. สำนักหอสมุด กำแพงแสน 5. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา	ที่ประชุมทราบ
21	ประธานสภาข้าราชการ มก.	แจ้งว่า ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในความสืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องการทราบว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในเรื่องระเบียบที่จะต้องออกมารับการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปแล้วหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้เตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 (ต่อ)		- อธิการบดีชี้แจงให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สำหรับร่างข้อบังคับต่างๆ นั้น ได้มีการประชุมปรึกษาในกลุ่มนิติกรของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาร่างระเบียบแต่ละเรื่องและช่วยกันพิจารณาแต่ละชุด ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยฯ จะมอบให้สำนักงานกฎหมายจัดทำสรุปเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป	ที่ประชุมทราบ
22	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้ข้อสังเกตว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างมาก การจัดการประชุมส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา (Academic) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนแล้ว ส่วนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย (Policy) หรือเรื่องอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ มีค่อนข้างน้อย จึงน่าจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การประชุมทั่วไปสั้นลง และให้มีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น รวมทั้งมีข้อสังเกตว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านไม่ได้มาประชุมท่านอาจติดภารกิจหรือวาระการประชุมมีองค์ประกอบเป็นวิชาการมากไป โอกาสมีส่วนร่วมจะน้อยซึ่งไม่ควรเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหาวิธีการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้อภิปรายเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น หรืออาจใช้วิธีอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และต้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบางเรื่อง ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการจัดวาระเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี